

เหตุการณ์สำคัญ

- นาย John Williams ประธาน Fed สาขา San Francisco ซึ่งมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนโยบายการเงิน เห็นว่า Fed จะยังคงสามารถค่อยๆ ขึ้นดอกเบี้ยได้ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นสู่เป้าหมาย 2% (yoy) ได้ในปีนี้
- คณะนินยิมของรัฐบาล ชินโซะ อาเบะ ลดลงแรงตั้งแต่เดือน มีนาคม 2561 ในขณะที่เดียวกันประชาชนได้ออกมาชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้นายก ลาออก
- GDP ไตรมาส 1 ปี 2561 ของประเทศจีนขยายตัว 6.8% (yoy) สอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด
- ธนาคารกลางจีน (PBoC) ประกาศลดอัตราส่วนเงินกันสำรองขั้นต่ำ (Reserve Requirement Ratio: RRR) ลง 1% เป็น 16% สำหรับธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ และ 14% สำหรับธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางและเล็ก โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 25 เมษายน 2561

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ

- นาย John Williams ประธาน Fed สาขา San Francisco ซึ่งมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนโยบายการเงิน เห็นว่า Fed จะยังคงสามารถค่อยๆ ขึ้นดอกเบี้ยได้ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นสู่เป้าหมาย 2% (yoy) ได้ในปีนี้ และจะทรงตัวที่ระดับดังกล่าวต่อไปอีก 1-2 ปี ประกอบกับตลาดแรงงานแข็งแกร่งมากขึ้น สำหรับประเด็น Yield Curve Flattening นั้น ยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าความชันของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จะติดลบได้ และให้ความเห็นว่าเป็นสถานการณ์ปกติในภาวะที่ Fed ดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น

เอเชีย

ญี่ปุ่น

- อัตราเงินเฟ้อ ไม่รวมอาหารสด (Core CPI) เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงมาที่ 0.9% (yoy) ต่ำกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางที่ 2.0% (yoy)
- คณะนินยิมของรัฐบาล ชินโซะ อาเบะ ลดลงแรงตั้งแต่เดือน มีนาคม 2561 ในขณะที่เดียวกันประชาชนได้ออกมาชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้นายก ลาออกเป็นจำนวนมากจากความไม่โปร่งใสในการบริหารราชการ

จีน

- ธนาคารกลางจีน (PBoC) ประกาศลดอัตราส่วนเงินกันสำรองขั้นต่ำ (Reserve Requirement Ratio: RRR) ลง 1% เป็น 16% สำหรับธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ และ 14% สำหรับธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางและเล็ก โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 25 เมษายน 2561 โดยการปรับลดอัตราส่วนเงินสำรอง จะส่งผลให้ภาคธนาคารมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น 1.3 ล้านล้านหยวน ซึ่ง PBoC ได้กำหนดให้สถาบันการเงินนำสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นไปชำระคืนเงินกู้จากโครงการเงินกู้ระยะกลาง (MFL) ประมาณ 9 แสนล้านหยวน และส่วนที่เหลืออีก 4 แสนล้านหยวนให้นำไปปล่อยกู้ให้กับธุรกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs)

ยุโรป

- นาย Mario Draghi ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวว่า เศรษฐกิจปี 2561 จะขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่ง และยังคงมั่นใจว่าอัตราเงินเฟ้อจะสามารถเร่งตัวเข้าสู่เป้าหมายที่ 2.0% (yoy) ได้ในระยะกลาง
- ความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือน เมษายน 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 0.4 จุด ตรงข้ามกับการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ว่าดัชนีจะลดลง

ไทย

- จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย เดือน มีนาคม 2561 อยู่ที่ระดับ 35 ล้านคน เพิ่มขึ้น 16.3% (yoy) โดยนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน มาเลเซีย รัสเซีย ญี่ปุ่น และเกาหลี
- ในไตรมาส 1 ปี 2561 มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามายังประเทศไทยทั้งสิ้น 10.6 ล้านคน เพิ่มขึ้น 15.4% (yoy) สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 5.7 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 19.0% (yoy) ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดยังคงเกินดุล และเป็นปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจอีกด้านหนึ่ง

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน
หุ้นไทย	SET	+1.93%	+2.71%	M-S50 HiDiv HiDivPlus	Slightly Underweight	<p>สัปดาห์ที่ผ่านมา SET Index ปิดสัปดาห์ที่ 1,801.28 จุด เพิ่มขึ้น 1.93% WoW นำโดยหุ้นกลุ่มพลังงาน จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีประเด็นอื่นๆ ได้แก่</p> <p>1) ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติปรับโครงสร้างเกณฑ์การคำนวณราคา ณ โรงกลั่น สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง โดยเห็นชอบให้ใช้เกณฑ์ราคา Euro IV เป็นฐาน จากวิธีเดิมที่ใช้ Euro III เป็นฐาน ทั้งนี้ จะส่งผลให้ราคา ณ โรงกลั่น สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงลดลง ซึ่งเป็นเพียงราคาอ้างอิงของรัฐบาล ไม่ได้เป็นการบังคับให้โรงกลั่นน้ำมันต้องปฏิบัติตาม แต่ถือว่าการส่งสัญญาณการแข่งขันของตลาดที่เข้มข้นขึ้น</p> <p>2) กลุ่มธนาคารพาณิชย์ประกาศงบการเงินงวดไตรมาส 1/61 กำไรสุทธิ 55,030 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.15% โดย SCB มีกำไรมากที่สุด ส่วน CIMBT เติบโตสูงสุด ด้าน KBANK ตั้งสำรองสูง และ KTB กำไรลดลงมากที่สุด</p> <p>3) สนช.ลงมติล้มกระดาน เลิกคณะกรรมการ "กสทช" พบ 8 ใน 14 คนขาดคุณสมบัติ ขัดมาตรา 7 พ.ร.บ. องค์การจัดสรรคลื่นความถี่ฯ</p> <p>4) ที่ประชุมคณะกรรมการอัยการ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รับทราบการรายงานของคณะทำงานเกี่ยวกับการ จัดทำร่างที่ไออาร์ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล-คูเต๋อ</p> <p>ปัจจัยที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้ ได้แก่ 1) 23 เม.ย.ผลการประชุม OPEC-Russia ว่าจะมีสัญญาณต่ออายุความร่วมมือจำกัดกำลังการผลิตน้ำมันหรือไม่ และ ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจ PMI สหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุ่น 2) 24 เม.ย. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ 3) 27 เม.ย. GDP 1Q18 สหรัฐฯ, ความเชื่อมั่นผู้บริโภคยุโรป และ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมญี่ปุ่น</p> <p>แนวโน้ม SET index สัปดาห์นี้ คาดตลาดหุ้นไทยพักตัวก่อนหลังจากฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ติดตามความคืบหน้าการพิจารณา TOR แห่ง บงกช-เอราวัณ ซึ่งอาจจะทำให้ราคาหุ้น PTTEP มีความคึกคักขึ้นมาได้ ในขณะที่นโยบายตอบโต้ทางการค้าของสหรัฐฯ ต่อจีนอาจจะเป็นความเสี่ยงของตลาดหุ้นทั่วโลก การปรับตัวขึ้นมี upside จำกัดที่ระดับ 1810 และ 1820 จุด ในขณะที่การย่อตัวลงมีแนวรับที่ระดับ 1788 และ 1778 จุด</p>
ตราสารหนี้ไทย	Thai govt 10Y 20/04/2018 @ 2.57%	+0.01% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	+0.03% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	SMART, MMM-Plus	Neutral	<p>ภาวะการซื้อขายตราสารหนี้สัปดาห์นี้ มีแรงขายพันธบัตรรัฐบาลไทย ส่งผลให้ผลตอบแทนโดยรวมปรับตัวไปในทิศทางเดียวกับสหรัฐฯที่ปรับไปในทิศทางที่แบนราบ (Flattening) สูงสุดนับจากปี 2550 การแต่งตั้งให้นาย Richard Clarida เป็น Federal Reserve ซึ่งตลาดมีความเห็นว่าเป็นสาย Hawkish ส่งผลให้มีความเป็นไปได้ว่า Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นได้ ประกอบกับปัจจัยภายในประเทศจากการประมูลพันธบัตรรัฐบาลไทยรุ่นอ้างอิง 30 ปี (LB466A) วงเงิน 13,000 ล้านบาท ผลประมูลไม่ได้รับการตอบรับที่ดีเท่าที่ควร โดย Bid Coverage Ratio 0.83 เท่า</p> <p>นักลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย จำนวน 4,761 ล้านบาท โดยขายสุทธิในตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือต่ำกว่า 1 ปี จำนวน 7,920 ล้านบาท แต่ซื้อสุทธิในตราสารหนี้ไทยที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี จำนวน 3,159 ล้านบาท โดยเป็นแรงขายพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นจากนักลงทุนต่างชาติ และแรงซื้อพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว</p> <p>สัปดาห์นี้คาดตลาดจะผันผวนตามสหรัฐฯ โดยยังคงมีความเสี่ยงจากนโยบายการค้ากีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ กับปัญหาการเมือระหว่างประเทศในซีเรีย</p>
	US Treasury 10Y (20/04/2018 @ 2.95%)	+0.12% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	+0.55% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)			

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน
ตราสารทุนต่างประเทศ	US (S&P500)	+0.52%	-0.12%	I-Develop	Slightly Underweight	ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งสหรัฐฯ และยุโรป ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปีปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง นักลงทุนยังคงลงทุนอย่างระมัดระวังในช่วงที่บริษัทจดทะเบียนทยอยประกาศงบกำไรไตรมาสที่ 1/2561 รวมถึงติดตามนาย Mnuchin เดินทางพบ Yi Gang ผู้นำ PBOC จีน อาจเห็นความคืบหน้าประเด็นสงครามการค้าจีนสหรัฐฯ เหตุการณ์ที่ต้องติดตามสัปดาห์นี้ได้แก่ การประชุม ECB ในวันที่ 26 เมษายน การประชุม BOJ ในวันที่ 27 เมษายน และตัวเลขเศรษฐกิจ 1) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นเดือนเมษายนจากมาร์กิต 2) ยอดขายบ้านมือสองเดือนมีนาคม 3) ดัชนีราคาบ้านเดือนกุมภาพันธ์ 4) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเมษายนจาก Conference Board 5) สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่ง และ 6) ยอดส่งสินค้าคงทนเดือนมีนาคม
	Europe (STOXX50)	+1.33%	-0.27%			
	Japan (NIKKEI)	+1.76%	-2.64%			
	Emerging Market (MSCI EM)	+0.15%	+0.84%			
	Gold	+0.73%	+2.57%	I-GOLD	Slightly Overweight	
	Oil (WTI)	+1.58%	+13.88%	I-OIL	Neutral	
ตราสารหนี้ต่างประเทศ	iBoxx Liquid Investment Grade Corporate	-1.17%	-3.47%	I-SMART	Underweight	อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เคลื่อนไหวปรับเพิ่มขึ้นมาก พันธบัตรอายุ 10 ปี อยู่ที่ 2.96% จากความเห็นของสมาชิกธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่สนับสนุนการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายต่อ โดยมีโอกาสจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 ครั้งในปีนี้ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะยาวปรับสูงขึ้นต่อ และค่าเงินดอลลาร์ สรอ. พื้นตัวแข็งค่า นอกจากนี้มีข่าวจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง อีซีบี กล่าวว่า จะส่งสัญญาณการหยุดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในเดือนกรกฎาคม ส่งผลให้มีการขายพันธบัตรรัฐบาลเยอรมันออกมา ปัจจัยสัปดาห์นี้ ได้แก่ การประชุมนโยบายการเงินของ อีซีบี และ บีโอเจ ซึ่งคาดว่าจะยังคงการผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไป แต่อาจส่งสัญญาณหยุดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) หรือไม่ สำหรับ I-SMART มีการลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูงจึงได้รับผลกระทบ แต่กองทุนเน้นการวางสถานะ Duration ที่ต่ำกว่าเกณฑ์อ้างอิง เพื่อรองรับการปรับขึ้นของ Yield และกระจายความเสี่ยงในตลาดยุโรปรวมทั้งตลาดเกิดใหม่บางประเทศ
	JPMorgan Emerging Bond	-0.87%	-2.71%			
	iBoxx High Yield Index	-0.17%	+0.29%	M-SMART INCOME	Neutral	
	Bloomberg Barclays US MBS Index	-0.44%	-1.67%			

ข้อสงวนสิทธิ์

- เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเอ็มเอฟซี และใช้สำหรับการนำเสนอภายในประเทศไทยเท่านั้น
- เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามลอกเลียนข้อมูลในเอกสารนี้ หรือห้ามแจกจ่ายเอกสารนี้ หรือห้ามทำสำเนาเอกสารนี้ หรือห้ามกระทำการอื่นใดที่ทำให้สาระสำคัญของเอกสารฉบับนี้เปลี่ยนไปจากเดิม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอ็มเอฟซี
- ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ได้ข้างอิงจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่เชื่อถือได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้รับรองในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่น่าข้อมูลมาใช้ในการอ้างอิง
- ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเพียงความเห็นเบื้องต้นเท่านั้น มิใช่คำมั่นสัญญาหรือการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
- เอกสารนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทั้งสิ้น การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี้จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่โดยตรง

คำเตือน

- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นเนต สมาร์ท ฟันด์ (I-SMART), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นเนต ดีเวลลอป มาร์เก็ต (I-DEVELOP), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นเนต ออยล์ ฟันด์ (I-OIL), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นเนต โกลด์ ฟันด์ (I-GOLD), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นเนต เรียลเอสเตท ฟันด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรือทั้งหมด ตามแต่สภาพการณ์ในแต่ละขณะ ดังนั้นจึงมีโอกาสได้รับผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- กรณีที่ลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร (Customer profile) ให้บริษัทจัดการกองทุนสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าการเสนอขายการลงทุนให้ลูกค้านั้น บริษัทได้พิจารณาข้อมูลเพียงเท่าที่ลูกค้าให้บริษัทเท่านั้น
- ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทฯ หรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน